



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทราบ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ตามแบบ มอ.๑ สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือทางการเงินให้ยื่นแบบ มอ.๒ โดยให้ยื่นคำขอภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ แบบ มอ. ๑ - แบบ มอ. ๔ ข้อเสนอการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอฯ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากเว็บไซต์คุรุสภา <http://www.ksp.or.th>

๒. ให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นแบบคำขอฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบการรับรองสำเนาเอกสาร สำหรับเอกสารทะเบียนประวัติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงินให้ครบทุกหน้า เพื่อให้ได้เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้รวบรวมแบบขอรับเครื่องหมายฯ และแบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.๑ และ มอ.๒) และจัดทำบัญชีสรุปรายชื่อฯ (แบบ มอ. ๓ และ มอ. ๔) นำส่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑-๓ โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓

ผู้ประสานงาน นางสุรดา อมรรังสีโรจน์ โทร. ๐๖ ๓๑๔๒ ๐๐๔๒